

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 177 /UBND-VP

Bim Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2020

V/v báo cáo tình hình tổ chức đón Tết
và tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. UBND thị xã Bim Sơn báo cáo tình hình tổ chức Tết như sau:

1. Tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ trước, trong và sau Tết trên địa bàn Thị xã đảm bảo đầy đủ số lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân mua sắm Tết; nhân dân đón xuân vui tươi lành mạnh, an toàn. Đời sống nhân dân bảo đảm, mức tiêu dùng trên địa bàn tăng khá; hàng hoá phục vụ Tết nhìn chung bảo đảm chất lượng; Thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường nên hàng giả, hạn chế tối đa hàng kém chất lượng; giá cả hàng hoá tương đối ổn định. Một số mặt hàng nhu yếu phẩm (lương thực, thực phẩm) có chiều hướng tăng nhẹ, nhưng không tăng đột biến.

2. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Thị xã xây dựng kế hoạch bảo vệ Tết và triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, trong dịp Tết trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã phường, thủ trưởng các đơn vị, thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trên địa bàn Thị xã. Trong những ngày nghỉ tết đến hết ngày mùng 3 tết trên địa bàn thị xã không xảy ra tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ; trật tự an toàn xã hội, ATGT được đảm bảo, không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra.

3. Công tác an sinh, xã hội: UBND thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các hộ chính sách, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn để có trợ cấp kịp thời đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để hộ nào đói trong dịp Tết. Thị xã trợ cấp kịp thời trước Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với MTTQ thị xã cấp quà cho 133 hộ nghèo, mỗi suất giá trị 1.000.000 đồng; 288 hộ cận nghèo, mỗi suất 500.000 đồng; tặng quà Tết đầy đủ cho 1224 đối tượng người có công với cách mạng, 1171 người cao tuổi theo quy định của Chính phủ, của Tỉnh, của Thị xã

với tổng số tiền trên 872.3 triệu đồng. Các hội đặc thù đã tổ chức vận động quyên góp và tặng quà cho 95 đối tượng gián tiếp bị nhiễm chất độc da cam đioxin, người khuyết tật, trẻ em mồ côi với tổng số tiền 74 đồng; ngoài ra các xã phường còn huy động xã hội hóa, các doanh nghiệp trên địa bàn cấp 672 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 419.3 triệu đồng. Các trường học trên địa bàn cũng hỗ trợ cho 468 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán với số tiền là 162,143 triệu đồng...

4. Ngành Tài chính, Kho bạc, BHXH, TBXH cấp phát kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng các khoản lương, phụ cấp. Thị xã thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, việc chi tiêu công quỹ nhà nước trong dịp Tết, sử dụng xe công đúng quy định, không sử dụng xe công vào mục đích cá nhân. Các cơ quan hành chính sự nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức trực bảo vệ cơ quan an toàn trong những ngày Tết.

5. Đội Quản lý Thị trường số 5 phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống gian lận thương mại, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm chất và hàng ngoài luồng góp phần ổn định thị trường. Trung tâm Y tế dự phòng Thị xã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra VSATTP; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ tốt nhu cầu về lương thực, thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác của nhân dân.

6. Các ngành Điện, Nước, Bưu chính, Viễn thông xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện, nước liên tục, an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong dịp tết; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên.

7. Các Doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh ổn định; một số xí nghiệp bố trí lực lượng lao động sản xuất và trực 3 ca liên tục trong những ngày Tết; hầu hết các doanh nghiệp đảm bảo cho cán bộ, CNV vừa sản xuất và đón xuân vui Tết.

8. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: Tình hình nước đảm bảo cho công tác giải phóng đất và gieo cấy, kết quả giải phóng đất được 514ha đạt 100% theo KH, gieo cấy được 395ha, đạt 76,8%. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát và kiểm dịch động vật, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng trước, trong và sau tết.

9. Thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, phường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT phục vụ nhân dân trong dịp Tết; Kế hoạch bảo đảm ATGT, Kế hoạch VSMT. Tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sỹ vào ngày 16/01/2020 (ngày 22/12 năm Kỷ Hợi); thăm và tặng quà các đơn vị,

doanh nghiệp trực sản xuất, các đối tượng chính sách; gặp gỡ, tặng quà Tết các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt các cấp nghỉ hưu trên địa bàn đúng quy định và kịp thời. Tổ chức các hoạt động trong dịp Tết như: Phối hợp với sở Văn hóa thể thao Tỉnh, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, bắn pháo hoa tầm thấp Mừng Đảng - Mừng Xuân. Các xã, phường trong Thị xã đều tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT cho nhân dân vui Tết.

10. Các cơ quan, đơn vị duy trì thường trực bảo vệ 24/24 giờ; Bệnh viện đa khoa Thị xã và Trạm xá các xã, phường bố trí lực lượng trực y tế, đảm bảo thực hiện kịp thời công tác khám chữa bệnh, điều trị phục vụ nhân dân, trong những ngày Tết; riêng tại Bệnh viện đa khoa Thị xã đã khám và điều trị bệnh cho 67 người, cấp cứu 27 trường hợp; trong đó: do va chạm giao thông 8 ca bị thương nhẹ, nguyên nhân khác 32 ca.

Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Canh Tý trên địa bàn thị xã để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- VP. UBND Tỉnh (Báo cáo);
- TT. Thị uỷ, TT. HĐND (Báo cáo);
- Chủ tịch, Phó CT UBND;
- Lưu: VP.



